

ปัญหาศึกษาไทยใหญ่กว่าฟรี12 หรือ15 ปี

นำเสนอเมื่อ : 8 ก.ค. 2559

คอลัมน์ เล่นกับไฟ: ปัญหาศึกษาไทยใหญ่กว่าฟรี12 หรือ15 ปี

โดย แมงเม่า

เข้าใจแล้วละว่าทำไมเด็กไทยถึงมีสติปัญญาต่ำต้อย เฉลี่ยอยู่อันดับบ๊วยๆของอาเซียน
แม้บางประเทศที่คนไทยดูแคลนเขาพอวัดระดับความรู้เด็กเขาสูงกว่าเรา ยิ่งภาษาอังกฤษ ก็ยืนยันเราอ่อนแอที่สุด

นอกจากระบบของกระทรวงศึกษาต่ำกว่ามาตรฐาน
ผู้หวังดีต่ออนาคตของชาติเองก็เขาไม่ถึงแก่นของปัญหา ตัวอย่างที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้เรียนฟรี 12
ปีเริ่มตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนหมายถึงอนุบาล ถูกครับ
เจตนาดีให้เด็กยากดีมีจนทั่วประเทศได้สิทธิเรียนรู้อะไรก็ตามโดยรัฐอุดหนุน

ในความเป็นจริงบุคลากรจะดูแลให้ความรู้เด็กเล็กนั้นมีจำกัด
ถึงอนุบาลเรียนฟรีแต่กระทรวงมีครูพอรองรับหรือ หากได้ครูไม่จริงไม่เก่งก็เท่ากับนำเด็กไปผิดทางแต่ต้น

คสช.ซึ่งมีอำนาจจะตระหนักตรงนี้ก็ไปออกคำสั่งขยายเวลาเรียนฟรีเป็น 15 ปี
ปัญหาคุณภาพและจำนวนครูสำหรับเด็กเล็กไม่ได้รับความสนใจ

เช่นเดียวกับระบบการศึกษาในภาพรวมซึ่งล้มเหลวแบบจับต้องได้ สำรวจก็ครึ่งๆไทยก็ห่วยแตก

ช่วงที่ผ่านมาบีบบทความเขียนโดยครูต่างชาติที่มาทำงานในโรงเรียนไทยเผยแพร่ทางสังคมออนไลน์
จุดอ่อนที่เขาพูดถึงก็เป็นประเด็นถกเถียงกันมาหลายสิบปี
นายายคือเถียงก็ว่าไปหาผู้มีอำนาจเขามาแก้ไขอย่างจริงจังไม่ได้เลย

เป็นต้นว่า ห้องเรียนใหญ่เกินไป 45 คนก็แออัดแล้วนะบางแห่งเจอเด็กฝากก็อัดเยียดเป็น 50 คน
การควบคุมการเรียนการสอนไม่มีวันทั่วถึง การลอกการโกงสอบหรือส่งงานถือว่าปกติ

เป็นต้นว่า เรียนมั่งไม่เรียนมั่งสิ้นปีก็เลื่อนชั้นไม่มีการสอบตก
ระบบการศึกษาไทยเหมือนระบบราชการไทยเขาสบายเขินซำก็เติบโตไปเรื่อยหลงท่านดูแลดี
ความกระตือรือร้นขาด

พูดกันมาหลายทศวรรษเช่นกัน
เด็กไทยคิดไม่เป็นเพราะถูกสอนให้จำขาดการกระตุ้นสมองส่วนวิเคราะห์
ถามว่าหากต้องการสอนคิดอย่างมีประสิทธิภาพก็ต้องย้อนกลับไปดูปัญหาที่ว่าห้องเรียนมีเด็ก 45-50 คนเกินกำลังครู
ศึกษาไทยจึงเป็นปัญหาหินทาง

เป็นต้นว่า อุปกรณ์การสอนขาดแคลนเฉพาะอย่างยิ่งวิชาวิทยาศาสตร์
บอกวางบทยกก็สงสัยเพราะศึกษาได้งบประมาณสูงสุดทุกปี อย่างปีนี้ 520,000 ล้านบาท น้อยหรือ?

ในส่วนของคุณม่อนแอภาษาอังกฤษ
เราตั้งข้อจำกัดครูต่างชาติไว้มากมายบังคับให้ไปเรียนวัฒนธรรมไทยไม่เช่นนั้นงดต่อใบอนุญาต
หลายคนอยู่ที่นั่นนานก็มาเสียค่าใช้จ่ายส่วนนี้
ส่วนหนึ่งจึงย้ายไปสอนในประเทศอื่นที่เขาต้องการไม่ว่าไกลๆอย่างญี่ปุ่น เกาหลีใต้ หรือเพื่อนบ้านใกล้ๆ

**ผมเคยดูคลิปฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยแล้วติดใจสาวไทยเมืองไทยเลยไม่กลับบ้าน
หมอนี่เล่าเป็นที่เฮฮาเพียงชื่อเนกไทเส่นละ 120 บาทมาผูกคอ ชื่อกระเป๋าเอกสารใบละ 200 มาถือ
สถานภาพเปลี่ยนเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษทันที นานเข้าแต่ขำไม่ออก**

วันก่อนได้ยินผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกรู้ปัญหาการศึกษาแล้วดูตายเท่ากับก่ออาชญากรรม ยังไงละ
ปานนี้อาชญากรเพนพานเต็มบานเต็มเมือง.

ที่มา [เดลินิวส์ วันที่ 7 กรกฎาคม 2559](#)